

ไม่ห้ามเที่ยวสงกรานต์ ดีป๊อให้คนไทยเดินทาง

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดใช้มอเตอร์
เวย์หมายเลข 6 อ่านต่อหน้า 12

● สงกรานต์ ต่อจากหน้า 1

‘บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา’ ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว รองรับการเดินทางประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระยะทางกว่า 35 กม. ช่วยระบายรถเส้นทางไป-กลับภาคอีสาน เปิดให้บริการฟรี 9-19 เม.ย.นี้ คาดช่วยระบายรถจากอ.มิตรภาพอย่างน้อย 8 หมื่นคัน ส่วนมอเตอร์เวย์ทั้งเส้นเปิดใช้ปี 2566 ด้านรพ.การทองเที่ยวฯ หนุนคนไทยเดินทางช่วงสงกรานต์ แต่ต้องระมัดระวังโควิด-19 ‘ไอคอนสยาม’ จัดใหญ่ปีใหม่ไทย อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาให้คนไทยร่วมสักการะ พร้อมกิจกรรม-ความบันเทิงมากมายระหว่างวันที่ 9-18 เม.ย.นี้ ส่วนในทจว.เหลือสายดอกเริ่มขายดี

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. นายอนุชา นурพัชร์ศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรพ.กมลมาศ จะเป็นประธานในพิธี “เปิดใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา (ช่วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว) เพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564” ในวันพุธที่ 7 เม.ย. โดยกรมทางหลวงขับเคลื่อนตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และจะเปิดทดลองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 หรือ M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว (บริเวณผ่านอ่างเก็บน้ำลำตะคอง) ให้ประชาชนใช้ฟรีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9-19 เมษายน 2564 นี้

นายอนุชากล่าวอีกว่า การเปิดทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว (บริเวณผ่านอ่างเก็บน้ำลำตะคอง) มีจุดเริ่มต้นทางเข้าบริเวณทางเบี่ยง

บนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ประมาณก.ม.65 และไปสิ้นสุดทางออกที่ทางหลวงหมายเลข 201 ประมาณก.ม.5 ระยะเวลาทาง 35.75 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยระบายรถและบรรเทาปัญหาการจราจรในเส้นทางไป-กลับภาคอีสาน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า โดยจะเปิดการจราจรในทิศทางเดียวในช่วงวันที่ 9-13 เม.ย. 2564 เปิดใช้ทิศทางขาออก (มุ่งหน้าภาคอีสาน) และช่วงวันที่ 14-19 เม.ย. 2564 เปิดใช้ทิศทางขาเข้า (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ) โดยจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะรถยนต์สี่ล้อเท่านั้น ซึ่งได้เตรียมความพร้อมของเส้นทาง ปรับปรุงการเชื่อมต่อทางเข้า-ออก จุดกลับรถ ไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามสภาพการจราจรตลอดเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้

“ปัจจุบันถนนมิตรภาพมีปริมาณการจราจรวันละกว่า 1 แสนคัน คาดว่าช่วงเทศกาลจะมีปริมาณการจราจรวันละกว่า 2 แสนคันต่อวัน ซึ่งการเปิดใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ช่วงปากช่อง-สีคิ้วเป็นการชั่วคราวนี้ คาดว่าจะช่วยระบายการจราจรกับถนนมิตรภาพได้ถึง 40% หรือประมาณ 8 หมื่นคันต่อวัน รวมแล้วเป็นจำนวนนับล้านคันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีเร่งรัดการก่อสร้างมีความก้าวหน้าร้อยละ 94 คาดว่า จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2566” นายอนุชากล่าว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รพ.การทองเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ว่า ขอคนไทยอย่าลืมนั่งรถโดยสารใจเดินทางท่องเที่ยวแม้ว่าขณะนี้จะมีมาตรการระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ และ

ขยายวงกว้างไปหลายพื้นที่ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการสั่งห้ามการเดินทาง และหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง แต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่สาดน้ำประแป้ง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ อีกทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวในประเทศมากที่สุด ก่อนที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะทยอยเดินทางเข้าประเทศตามมาตรการที่กำหนด

วันเดียวกัน ทีมงาน “ไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์” อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุโลกจากวัดยานนาวา กรุงเทพฯ มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้ในงานนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลต์ยิ่งใหญ่สุดของงาน โดยจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-18 เม.ย. 2564 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

สำหรับพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาประดิษฐานในงานนี้มีพระบรมสารีริกธาตุส่วนสำคัญส่วนต่างๆ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พบเกือบทั้งหมดในปัจจุบัน มีลักษณะและสีหลายอย่างขึ้นอยู่กับส่วนของพระวรกาย อาทิ พระบรมสารีริกธาตุในส่วนของแกนสมองและส่วนสมองที่กลายเป็นอัญมณี, ส่วนพระอุระ (อก), ส่วนพระชนาฎ (กล้ามเนื้อหน้าผาก), ส่วนเนื้อเยื่อหัวใจ, ส่วนกระดูกแขน-ขา และส่วนสัณฐานต่างๆ ซึ่งถูกอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ

ภายในงาน “ไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์” มีกิจกรรมฉลองวัน

ปีใหม่ไทย ให้ประชาชนได้กราบสักการะขอพรและสร้างความเป็นสิริมงคล จากพระพุทธรูปสำคัญ 4 ภาค ได้แก่ หลวงพ่อโสธร จากวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา, พระพุทธสีหิงค์ จ.นครศรีธรรมราช, พระเชียงแสน จ.เชียงใหม่ และหลวงพ่อพระใส จากวัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย

อีกทั้งยังได้ชมแมนดาลา (mandala) ซึ่งออกแบบตกแต่งด้วยดอกไม้สดโดยทีมงานมือรางวัลของสวนนงนุช เพื่อเป็นฐานรองบุษบกสำหรับพระบรมสารีริกธาตุที่จะนำไปสู่พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ พร้อมชื่นชมความงดงามนางสงกรานต์ 'ไบเฟิร์น' พิมพ์นก ลือวิเศษไพบูลย์ นางเอกดั่งจำแลงเป็นนางรากลสเทวี ในชุดไทยและเครื่องประดับ ซึ่งออกแบบสร้างสรรค์สุดวิจิตรโดยอ.วีระธรรม กระจุกเงินไทย ครูศิลป์ของแผ่นดิน ในวันจันทร์ที่ 12 เม.ย. 64 ทั้งยังเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ร่วมเวิร์กช็อปแบบไทยๆ กันแบบฟรี ตลอดจนถึงตากับการแสดงวัฒนธรรมไทย และสามารถขอรับวัตถุมงคลซึ่งมีแจกในทุกๆ วันอีกด้วย